

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายมนตรี แสนขวา องค์ประชุมครบ ประธาน จุฑฐุเพเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุมสภาฯ
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯอ่านหนังสือเชิญประชุม

นางสาวอรุณช กุละนาม ตามที่ประธานสภาได้นัดประชุมสภาในการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่
เลขานุการสภาฯ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งให้สมาชิกสภาทราบกำหนดการประชุมในวันนี้แล้วนั้นและ
ได้มีหนังสือนัดประชุม และประกาศนัดประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคอน
สวรรค์สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายมนตรี แสนขวา -ข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
ประธานสภาฯ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

(สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖)

นายมนตรี แสนขวา เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามเอกสารที่ได้ส่งพร้อมหนังสือ
ประธานสภาฯ นัดประชุมแล้วนั้น มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้แจ้งที่
ฝ่ายเลขฯ หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง
และงดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

นายมนตรี แสนขวา -ไม่มี-
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๕.๑ -ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

นายมนตรี แสนขวา ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ไปแล้วนั้น ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อใน
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ
ตามมติสภาฯ ได้กำหนดวันยื่นคำขอแปรญัตตินับแต่สภาฯมีมติรับหลักการ ดังนี้
นับแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ รับหลักการ เวลา ๑๑.๐๐น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐น.
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
รวมระยะเวลาได้ทั้งหมด ๒๙.๓๐ ชั่วโมง

นายเพลิน แก้วชมภู รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ต่อสภาฯ
(ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน)

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ

นายมนตรี แสนขวา -ตามรายงานของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นคำขอแปรรูปที่ดิน
ประธานสภาฯ จึงได้ส่งคืนร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ร่างเดิมตามรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
ทุกท่านได้ทราบต่อไป

นางสาวอรนุช กุลนาม -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรรูปที่ดินหรือที่
คณะกรรมการแปรรูปที่ดินแก้ไข เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง
อื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็น ด้วยการแก้ไข
ในข้อใดแล้วไม่เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้า
ข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มติส่ง
ปัญหาไปให้ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาคำถามแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อ
นั้นๆเป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไปสภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง
ตามวรรคสาม เกิดขึ้นในการพิจารณา รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้
ดำเนินการตามวรรคสามก็ได้เมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินยื่นรายงานการพิจารณาข้อ
ที่ได้ ระงับไว้แล้วตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่ สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่ กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ ข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น

นายมนตรี แสนขวา -ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ ให้ท่านได้ทราบแล้ว
ประธานสภาฯ ประกอบกับผลการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการแปรรูปที่ดินมีมติให้คงไว้ซึ่ง
ร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ซึ่ง
ปรากฏว่าไม่มีท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติหรือซักถามใดๆ เพิ่มเติม และคณะกรรมการ
แปรรูปที่ดินได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ผู้บริหารตั้งจ่ายไว้แต่ละรายการมี
ความเหมาะสมแล้ว จึงไม่ได้มีการแปรญัตติเพื่อขอลดรายจ่ายรายการใด และให้คงไว้ซึ่ง
ร่างเดิม เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกสภาท่านใด
เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรรูปที่ดินให้คงร่างเดิมยกมือครับ

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม จำนวน ๙ เสียง (เป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๕**เรื่องที่เสนอใหม่****๕.๑-การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่สาม(ชั้นลงมติ)**

นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภา

-ในวาระที่สอง(ชั้นแปรญัตติ)ไม่มีการแปรญัตติและที่ประชุมลงมติให้ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามร่างฉบับเดิม และให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สาม(ชั้นลงมติ)ต่อไป

นางสาวอรนุช กุละนาม
เลขานุการสภา

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕๒ กำหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่

นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภา
ที่ประชุม

-ขอมติที่ประชุมสภา ท่านใดเห็นด้วยให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ เสียง (เป็นเอกฉันท์)

นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายก อบต.

-ขอบคุณที่ประชุมที่ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาตำบลคอนสวรรค์ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน

นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภา
ปลัดอบต.

เชิญฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่เสนอต่อสภาฯ

ที่ประชุมสภาฯ

- การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

-รับทราบ

นายวินัย อุปทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ตามที่กองช่างได้ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าครั้งแรก มีบางรายการที่ไม่สามารถกำหนดได้เนื่องจากจะเป็นการกำหนดให้ตรงกับรายใดรายหนึ่ง ในการกำหนดคุณลักษณะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาให้มากที่สุดขอเปลี่ยนแปลงให้รายการตามเอกสารที่แจกแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าและประปา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเบเทท้าย(รถกระเช้าไฟฟ้า) ติดตั้งเครื่องพ่นแรง (เครน) ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

๑) เป็นรถบรรทุกแบบกระบะเบเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม

- ๒) เครื่องยนต์ดีเซล ระบายสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- ๓) ระบายท้ายสามารถเปิดและยกเทได้ ๓ ทาง
- ๔) ชุดระบายไฮดรอลิกที่ใช้กับรถบรรทุกชนิดยกเทได้ ๓ ทาง
- ๕) ชุดเครนไฮดรอลิก สามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา และสามารถทำความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
- ๖) กระจกไฟเบอร์กลาสทรงเหลี่ยม สามารถทนแรงดันไฟฟ้าแรงสูงได้ (สืบราคาจากท้องตลาด)

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ชนิด ๖ ล้อ แบบกระเบเทท้ายติดตั้งเครื่องท่นแรง(เครนพับ)พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมจำนวน๑ คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ๑) เป็นรถบรรทุกแบบกระเบเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม
- ๒) เครื่องยนต์ดีเซล ระบายสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- ๓) ระบายบรรทุกเปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน ฝาท้ายเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท
- ๔) ชุดระบายไฮดรอลิกที่สามารถยกเทได้
- ๕)ชุดเครนไฮดรอลิกสามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวาไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา และสามารถทำความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
- ๖) กระจกไฟเบอร์กลาสทรงเหลี่ยม(สืบราคาจากท้องตลาด)

นายสุเมธ ชินพร
หัวหน้าสำนักปลัด

ขอชี้แจงเพิ่มเติมการกำหนดคุณลักษณะของรถกระเช้า ต้องกำหนดให้มีการแข่งขันมากมาย ไม่กำหนดให้ตรงกับรายใดรายหนึ่ง หรือให้มากกว่าสามราย นอกจากเป็นลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯหนังสือสั่งการต่างๆ

นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาฯ

-สอบถามที่ประชุม/มีท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ที่ประชุมในการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังกล่าว

ที่ประชุมสภาฯ

-มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๙ เสียง (เป็นเอกฉันท์)

นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาฯ

ขอพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

-พักรับประทานอาหารกลางวัน-เวลา ๑๒.๐๐ น.

ประชุมต่อ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งรายการใหม่(งบลงทุน)

นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาฯ

เชิญฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่เสนอต่อสภาฯ

นางสาวอรุณช กุละนาม เลขานุการสภาฯ	-เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น มีจำนวน ๗ รายการ (ตามเอกสารที่แจก) ตามรายการที่เสนอเป็นประโยชน์และมีความจำเป็นหากเราจะเปิดใช้ห้องประชุมต้องมีครุภัณฑ์ตามที่เสนอ ชุดเดิมควรเก็บไว้ใช้ห้องเดิมเพราะมีการขอใช้ห้องประชุมเป็นประจำไม่ต้องเคลื่อนย้าย
นายวินัย อุปทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	-ตามที่กองช่างได้ขอดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เพื่อเป็นห้องประชุมสภาตามงบประมาณที่มีอย่างจำกัด จึงต้องตกแต่งปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมและสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจ่าย เป็นค่าตกแต่งปรับปรุงห้องประชุมสภาฯจำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
นายสุเมธ ชินพร สำนักปลัด	สำนักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน/ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในห้องประชุมสภา ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ , โต๊ะ/เก้าอี้ประธานสภา, โต๊ะ/เก้าอี้สำหรับสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุม, ชุดลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์โครโฟน (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) โอนลดจากงบดำเนินการ, งบกลางรายจ่ายเหลือจ่าย หรือหมดความจำเป็นต้องจ่าย งบประมาณรวม ๒๘๙,๐๐๐ บาท
นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ	-สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปราย/ซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่
ที่ประชุม	-ร่วมกันพิจารณารายจ่ายตามรายการที่เสนอและลงมติ อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๙ เสียง(เป็นเอกฉันท์)
นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายก อบต.	-ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณ เป็นสิ่งที่เราเสนอ จะได้ภูมิใจ สร้างในสมัยที่ดำรงตำแหน่ง และมีจำเป็นที่ต้องใช้ประโยชน์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ
นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ	-ระเบียบวาระอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายก อบต.	-ขอแจ้งการดำเนินการตามที่ท่านสมาชิกได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารแก้ไขปัญหาได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วนที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ซึ่งต้องใช้หลักคุณธรรม นิติธรรม ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการต้องรอครับ
นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ	ต้องขอบคุณฝ่ายบริหารที่นำปัญหาของชาวบ้านมาแก้ไขให้โดยเร็ว และสมาชิกได้นำปัญหาของชุมชนมาเสนอเพื่อช่วยกันหาทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งผมได้รับแจ้งจากผู้นำ หมู่ ที่ ๙ ว่าน้ำประปาไม่ไหลมา ๕ เดือน แล้ว
นายสุเมธ ชินพร หัวหน้าสำนักปลัด นายเพลิน แก้วชมภู (สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔)	-ตามที่ทราบข้อมูลเกิดจากการต่อเข้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนไม่มีแสงแดดทำให้น้ำไม่ไหล ปกติจะใช้สองระบบทั้งไฟฟ้าและแสงอาทิตย์ หมู่บ้านผมก็มีปัญหาเช่นกันเพราะใช้สองระบบบางที่ระบบไม่ทำงานบ้าง บางที่ไม่ตัด

- นางยุวดี ชนะพล (สมาชิกหมู่ที่ ๕) -ขอสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพ บ้านนาโพธิ์ยังจ่ายเงินสดเหมือนเดิมหรือไม่ และมีชาวบ้านมาสอบถามเรื่องถนนเข้าบ้านเขายังไม่ลูกรังจะขอช่วยเหลือได้หรือไม่
- นางพัชรินทร์ จัทรสมบัติ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สาระสำคัญการยืนยันสิทธิในการลงทะเบียนโดยให้ออบต. หาข้อมูลในการลงทะเบียน ผู้สูงอายุต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ขณะนี้เปิดรับลงทะเบียนในงบปี๖๗ จะต้องอายุ ๕๙ ปี ซึ่งมีระเบียบบางข้อที่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯซึ่งประเด็นนั้นยังไม่ออกระเบียบฯส่วนการรับเงินจะเป็นแนวทางเดียวกับหมู่บ้านอื่นจะเป็นการดี เพราะกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีให้ไม่ต้องนำเงินสดมาจ่าย
- นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายก อบต. -ต้องฝากท่านสมาชิกได้ชี้แจงกับประชาชนให้ทราบเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ ยังได้ รับตามเกณฑ์เดิม ที่ยังรับเงินสดคงมีหมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์
- นางสังเวียน โยธายุทธ (สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓) สอบถามถนนเส้นไปบ่อขยะมีรถดินวิ่งทำให้ถนนยุบเสียหายมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง
- นายวินัย อุปทอง ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่างได้ทำหนังสือไปทุกหมู่บ้านแล้วเพื่อให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการขุดดินถมดินได้มีการออกให้คำแนะนำกับผู้ถมดินหลายรายแล้ว
- นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ สำหรับเรื่องนี้ มีบางหมู่บ้านที่มีกฎเหล็กบังคับอย่างเข้มแข็ง สำหรับหมู่ ๕ ต้องใช้วิธีการอื่นเนื่องจากเป็นถนนเข้าบ้านของเขาเองต้องดำเนินการเอง ต้องทำในที่สาธารณะมีประชาชนใช้จำนวนมาก
- นางวิไล บุตรเลน (สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘) -ขอสอบถามเรื่องของไฟฟ้าดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วคะ
- นายวินัย อุปทอง ผู้อำนวยการกองช่าง ช่วงนี้คงต้องรอคิวที่การไฟฟ้าจะออกมาดำเนินการเพราะเราได้จ่ายเงินไปแล้ว
- นางสาวอรนุช กุละนาม เลขานุการสภาฯ -ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งขณะนี้งานจัดเก็บรายได้ กำลังดำเนินการประเมินภาษี และส่งไปให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีแล้วบางส่วน ปีนี้หากผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีโดยไม่มีส่วนลดเหมือนปีที่ผ่านมาจากมีสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด เข้ามาแทรกแซง และยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้เสียภาษี เดิมเป็นภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน มีอัตราการจัดเก็บที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท เช่น หากเป็นที่ดินเกษตรกรรมจะได้รับยกเว้นมีมูลค่า ๐-๕๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีเพราะได้รับการยกเว้น ๓ ปีแรกให้กับบุคคลธรรมดาที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม ส่วนที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ใช้ประโยชน์ จะมีอัตราการเสียที่มีมูลค่า ๐-๕๐ ล้านบาท อัตรา ๐.๓๐% เป็นอัตราที่รัฐกำหนด จึงฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย หากมีข้อสงสัยให้มาสอบถามได้ตลอดเวลา
- ที่ประชุม -รับทราบ
- นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมมีอื่นเรื่องเสนอหรือไม่ หากไม่มีต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดประชุม
- ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) อรุณช กุละนาม ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอรุณช กุละนาม)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
-ตรวจถูกต้องแล้ว

เพลิน แก้วชมภู
(นายเพลิน แก้วชมภู)/สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

เมธาวัฒน์ แก่นท้าว
(นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว)สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

วิสัย บุตรเลน
(นางวิสัย บุตรเลน)สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

มนตรี แสนขวา
(นายมนตรี แสนขวา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์